



ที่ สทญ. 1101/064

กรกฎาคม 2564

เรียน บริษัทผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่าน

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

- เอกสารแนบ
1. รายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา
  2. แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่าน ที่ให้การสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อย่างดียิ่งตลอดมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ที่ผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทำให้มีความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการขั้นสูง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการระบบศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญดังกล่าว

ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ ในปีพ.ศ. 2550 ทางสถาบันฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามหลักการ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ Monozukuri” บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ได้ประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อรองรับการธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการและภาษา สถาบันฯ จึงได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เพื่อตอบสนองการพัฒนาสังคมธุรกิจยุคดิจิทัล โดยเพิ่มศาสตร์ด้าน AI, IoT, Data Science, International Business, Cyber Security เป็นต้น และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันฯ ได้ลงทุนสร้างอาคารเรียน E เพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562 และมีการติดตั้ง Co-working space เพื่อสร้างระบบที่สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการศึกษา สถาบันฯ ได้รับเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา จากหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ด้วยดีตลอดมา จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีจำนวนนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สถาบันฯ ยังยึดมั่นกับการผลิตบัณฑิต ภายใต้อิสโลแกน “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ สร้างนักประดิษฐ์ ผลิตนักบริหาร” เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาจากท่าน ทั้งนี้การบริจาคทุนการศึกษาให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามประกาศของกรมสรรพากร (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ในจังหวัดกรุงเทพฯ อยู่ลำดับที่ 726) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเป็นภาษาไทยญี่ปุ่นหรืออังกฤษได้ที่ คุณ Sozo Yamamoto (yamamoto@tni.ac.th) และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษได้ที่ คุณกาญจนา เหมือนนิก (karnjana@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.กฤษฎา วิทธีรานนท์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น